



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 863 Ngày: 22 tháng 1 năm 2012

**Cảm Thông**

*Cảm thông nguyên lý Trời ban phước  
Chuyển hóa không ngừng tự thức tu  
Tinh cảm qui hồn minh đạo pháp  
Thành tâm tu luyện trí tâm hiền*

**Vĩ Kiên**

---

**Mục Bé Tám 04/04/2001 đến 10/04/2002**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Loạn tâm do đâu hình thành?
- 2) Tình người do đâu hình thành?
- 3) Sống đời phải có cạnh tranh tại sao?
- 4) Muốn xuất hồn thì phải xuất làm sao?
- 5) Thanh tịnh kiến tánh là sao?
- 6) Dứt khoát có lợi lộc gì không?
- 7) Thiếu sáng suốt có hại gì không?

<p><b>1) Paris, 04-04-2002 8: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Loạn tâm do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa loạn tâm do tư tưởng hình thành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Hướng về tâm dục trí tâm thành  Dẫn giải bình tâm chẳng có sanh  Dâm dục thân hành sanh ác hại  Bình tâm tu luyện giúp thân an</i></p>	<p><b>2) Paris, 05-04-2002 8: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Tình người do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình người do tâm hình thành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tâm người liên hệ với gia cang  Tâm trí hiểu được duyên chuyển hành  Tâm thức vui mừng tâm đạt được  Hành trình Trời độ chuyển tâm hành</i></p>
<p><b>3) Paris, 06-04-2002 4: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Sống đời phải có cạnh tranh tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sống đời phải có cạnh tranh vì danh và lợi mà thôi</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Sống đời phải có danh lợi thì  Thế thái như tình tự khắc ghi  Giành giữ thì đua tạm thức thì  Quân bình đánh mất tạo sân si</i></p>	<p><b>4) Monaco, 07-04-2002 5: 10 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn xuất hồn thì phải xuất làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn xuất hồn thì phải có một tập quán tốt thì khi nhắm mắt sẽ thấy hồn ở nơi khác như một cậu bé đứng trước cảnh ngộ thanh nhẹ và sáng láng</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Cảnh Trời thanh nhẹ sáng xinh tươi  Chuyển hóa thân tâm cảm sáng ngời  Đời đạo song hành duyên tốt đẹp  Thành tâm tiến tới quý thương Trời</i></p>
<p><b>5) Monaco, 08-04-2002 7: 47 AM</b>  <i>Hỏi: Thanh tịnh kiến tánh là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh tịnh kiến tánh là thấy rõ hành động sai trái của chính mình</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thấy rõ tâm tư tự trách mình  Thực hành thiếu sót không đạt được  Học không tới đích khó phân minh  Dâm loạn vẫn còn khó đạt tinh</i></p>	<p><b>6) Monaco, 09-04-2002 12: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Dứt khoát có lợi lộc gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa dứt khoát rất hữu ích</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Dứt khoát tự tu chỉ thực hành  Thâm tâm thường lạc sống an lành  Thâm sâu đời đạo qui giềng mối  Giải tỏa phiền ưu tự giác thanh</i></p>
<p><b>7) Paris, 10-04-2002 7: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Thiếu sáng suốt có hại gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thiếu sáng suốt rất có hại cho tâm lẫn thân</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thiếu quân bình không được minh mẫn  Trực khí tấn công tự tạo lầm  Giãi đãi tâm thân không ổn định  Tâm tu dứt khoát tránh sai lầm</i></p>	

**VĂN TỰ VÔ VI**

**CÚNG LẠY :**

Cúng lạy là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Con người hay tự cao, xưng ta đây mà không hiểu ta là ai, cho nên có cái chữ cúng. Cái chữ cúng là nó phải cúi xuống và cung kính, thành tâm, quỳ lạy là chịu xả cái trước, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải sự ngu muội để **THU SỰ SÁNG SUỐT CỦA NGƯỜI SÁNG SUỐT HƠN CHÚNG TA, LÀ BỀ TRÊN THIÊN LIÊNG, TRONG KHÔNG MÀ CÓ.**

Cho nên cái cúng lạy ý nghĩa rất đầy đủ nhưng mà người đời không hiểu, sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn, rồi quỳ xuống cúng lạy vậy thôi, không biết ý nghĩa của cúng thì cúng cũng vô ích. Chúng ta cúng là để dẹp tự ái, mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt! Người tu mà còn tự ái, không còn sáng suốt. Dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó hóa hiền.

Lẽ xưa người ta đặt sự cúng lạy đó là để tập gì ? Tập cho những người kêu bằng ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến, mới chỉ độ cho nó cúng lạy, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lạy. Thì khi nó cúng lạy, nó thấy nó được cứu rồi. Cứu rồi ở chỗ nào? Là nó quỳ xuống lạy, cái phần trước điển, ngu muội của nó được giải tỏa ra thì thanh điển sẽ cứu độ nó. Cho nên nó cảm thấy khi nó cúng lạy rồi, nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yếu hèn, còn **NHỮNG PHẦN TÂM LINH THANH NHẸ KHÔNG DÙNG CÚNG LẠY TẠI THẾ, NHƯNG MÀ THẬT SỰ, PHẦN HỒN PHẢI CÓ NGHI LỄ GẤP TRIỆU LẦN Ở THẾ GIAN.**

**CỬU KHIẾU :**

Nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu và ngay phía sau cổ đó, thông suốt đi lên, thì các bạn xuất ra, mới thấy rõ cái Cửu Khiếu. Nó ở trong chín tầng, mà trong đó từ tối đi tới sáng, nó xuất phát ra, mà chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn mới đi lên trên đó bước vô trong đó.

Cửu Khiếu này cũng ở trong Cửu Trùng Đài mà ra, cũng chín giới đó. Cho nên cái này, phải có thực hành rồi mới thấy, còn nếu mà không thực hành thì không sao mà các bạn thấy cái này được.

Cái Cửu Khiếu này nó cũng do chín tầng mà tôi nói là cái khu ốc là hạ, trung, thượng, là ba lần chín là hai mươi bảy, rồi nó mới kết tinh ở bên trên đó rồi nó mới có cái Cửu Khiếu. Từ ở chỗ đó, các bạn xuất ra, các bạn mới thấy rõ.

**CỬU TRÙNG ĐÀI :**

Cửu Trùng Đài là ba giới cũng đều có, cũng hạ, trung, thượng. Mà có chỗ nó không qui tụ thanh nhã, đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới, tới thượng giới, các bạn mới thấy rõ cái tháp Cửu Trùng chín tầng ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu thanh nhẹ thì tự nhiên nó ở đó, chứ không đâu.

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Tình Tiên Duyên Nghiệp*

*Bao năm đóng góp rõ chơn tình  
Tham dực hình thành lại khó mình  
Đời dạy tình người nay chẳng đạt  
Tâm không mình chánh nợ đầy mình.*

*Đầy mình khó giải khó tự mình  
Uẩn khúc bao quanh tại chính mình  
Lạm dụng tình Trời gieo ý động  
Không mình nhân quả, hại chính mình.*

*Chính mình ác hại khó phân mình  
Đời là tạm cánh duyên không tốt  
Trí tuệ không mình khó hiểu mình  
Hiểu mình mới rõ hành trình tiến.*

*Trời ban tình đẹp chính mình tu  
Mình tu giải tỏa thân đui mù  
Trí tuệ phân mình tự đắp bù  
Đắp bù đen bạc không còn nữa  
Phân mình đời đạo, rõ thân tù.*

*Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng.*

---

## TRÍCH KINH A DI ĐÀ

---

### **Ma Ha Ca Diếp**

#### **Ông Tư giảng**

Lá gan hợp với lá phổi, trước kia nó cũng làm ma, nếu con tu thành Phật thì nó cũng thành Phật từ theo. Chúng nó là đồ đệ nô lệ của con.

**MA HA** : Là ma.

**CA** : Là nói tụng, ca lý.

**DIẾP** : Là lá.

Lá gan lá phổi phát lửa điên sắc xanh phải trực tiếp với đôi mắt là Ma Ha Mục Kiền Liên.

#### **• Ông Tám giảng**

*Sự liên hệ của con người, tại sao con người, những vị tu hành thành đạo? Người ta dòm người ta nói, tụi này là một đám ma. Người ta dòm cặp mắt, người ta biết rồi! Tà khí xuất phát, tâm viên ý mã, động không bao giờ tịnh, dòm cặp mắt đó là biết rồi! Ma chưa thành đạo. Cho nên Ngài mới giảng giải, tùy chuyện mà giảng giải. Có người gặp nhau họ nói chuyện ma không! Ông sư nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma đó nó mới giải tỏa lên lần lần Thần Tiên Thánh Phật, dần độ cho họ. Tại sao gặp ông sư này cứ nói chuyện ma không, mà không nói chuyện Phật! Tôi tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma, vì luồng điện trước nó bao trùm hành giả. Hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma rồi từ chuyện ma giải thoát nó ra, rồi đem cái cảnh địa ngục ra nói cho nó nghe, cho nó thức tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó,*

nó mới tu. Người tu của chúng ta tu về Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí là các bạn được thanh lọc, từ ma giới tu tới Thần giới, Thánh giới, Tiên giới, Phật giới, trong cơ thể các bạn hết trội. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác. Mỗi 3 tháng tu thì rọi lại thấy cặp mắt nó trong lành, lỏng lẻo nó khác, mà người nào cố công tu thì mới có. Chớ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. Ma nó vẫn còn ma! Người thế gian hay sợ ma, vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn cho nên nó sợ ma. Chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma. Có người hỏi trước nó gan lắm, nó nói tôi không sợ ma, tôi có thể đánh lộn với ma, mà nó là quỷ nó đâu có sợ ma, nhưng mà khi nó tu rồi nó bắt đầu sợ ma. Nó nhẹ rồi, lần lần nó sợ ma, kể hung hóa hiền rồi nó tưởng tới thần thánh nó càng sợ ma. Nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ thì nó tu lần, nó trở về cái giới thần thánh. Cái luồng điện nó thay đổi, nó diệt cái quỷ môn quan ngay trung tim giữa cái ngực này. Nó vượt qua khỏi rồi thì nó không sợ nữa. Đi đâu nó cũng không sợ. Rồi nó trụ đánh rồi càng không sợ nữa. Bom đạn nó cũng không ngán, vì thức hòa đồng mở hết rồi đâu có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở, còn ô trược, còn lệ thuộc, còn lay lục, hao dân chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày hôm nay tu rồi, tự chủ, nó chỉ biết nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó, thì nó tự chủ. Nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chớ không có bao giờ bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng, các bạn ngày đêm đã lo niệm nhưng mà nhiều khi cũng quên, niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát lại, và phải xét lại khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với vạn linh trong tiểu thiên địa này. Chúng ta phải tận tình phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trần trược lắm. Dạy hoài, dạy một câu mà nói một triệu lần nó chưa hiểu. Đó cũng như các bạn hiểu đạo rồi các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại, nói nhiều lần rồi, qua bữa sau cũng hỏi nữa. Cái câu đó là cái câu gì, vì sao? Vì sự trần trược nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiết thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ, vừa nói là người ta hiểu rồi. Mà khi người ta hiểu rồi, người ta đã tự bước qua một giới khác rồi, không còn ở cái giới đó nữa, và chuyện đó không cần thiết chính họ nữa. Họ giữ chữ không và họ để thặng hoa, để tiến lên. Đó, kêu bằng giữ giới. Ngày hôm nay các bạn vừa học thấy rõ cái trược của chính mình và vừa ao ước đi tới điện giới. Cho nên muốn đạt tới điện giới là phải hành, chớ không hành không bao giờ đạt. Không cách gì các bạn có thể đạt được. Dụng lý thuyết, mượn lý thuyết, và đưa mình xuống chỗ sa lầy mà thôi! Chớ còn thực hành mới thấy, không thực hành không bao giờ thấy.

Hồ Huệ trích

---

## THƠ BẠN ĐẠO

---

### **NĂM MỚI VÔ VI 2012**

CHÚC bạn đạo Năm mới hành tinh tấn điển  
 MỪNG khắp năm châu hành pháp thiên  
 NĂM tròn hành đấng thông khai pháp  
 MỚI hiểu diệu thâm pháp Vô Kiên  
 HAI năm tu vắng Đức Thầy yêu  
 KHÔNG sót đêm nào ngôi toạ thiền  
 MUỖI điều tâm niệm luôn ghi nhớ  
 HAI, Tổ Thầy ban báu pháp thiên  
 Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)  
 14.12.11

-----

### **NĂM MỚI NHÂM THÌN 2012**

NĂM thêm thanh điển hành tinh tấn  
 MỚI đủ lực thông thoát cảnh trần  
 NHÂM quý pháp khai thông cửu khiêu  
 THÌN rỗng vàng hội Phật kê chân  
 HAI lần xuân nữa Thầy xa vắng  
 Không quên lời giảng phải thương thân  
 MỘT pháp tình thương đạo đức cần  
 HAI không thức giác niết bàn gần  
 Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)  
 29.12.11

-----

**XUÂN NHÂM THÌN 2012**  
**NHỚ TƯỜNG, TRI ÂN ĐỨC TỔ, THẦY**

ĐỨC độ siêu dầy dựng pháp thiên  
TỔ Bảo Tạng tu kiến Phật Tiên  
THẦY Sĩ Hằng thành Phật Vĩ Kiên  
SÓNG trọn lành Bồ Tát độ truyền  
MÃI mãi khắc sâu lời thuyết giảng  
TRONG tình hoà ái như cha hiền  
LÒNG nhẹ vô ưu tâm hạnh phật  
HÀNH khai thức giác rõ siêu nhiên  
GIÁ chơn tri thức hành tu tiến  
PHÁP lý diệu thâm hành chuyển điển  
VÔ trong điển giới nhẹ quân bình  
VI diệu pháp môn Thầy Tổ truyền  
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 04.01.12

**XUÂN VỀ TÂM OI**

Xuân về mai nở khắp miền  
Mây, Trăng, gió gọi muôn miền sắc xinh  
Vô Vi tiếng trống đời linh  
Dục lòng phàm tục quay mình thức tâm  
Tâm oai làm ngọn hải đăng  
Soi đường học đạo công năng bền bờ  
Giải mê bao kíp đại khờ  
tham lam, chấp ngã, mê mờ lưới giăng  
Tạ ơn Trời Phật soi căn  
Tâm về học đạo phá màn u mê  
Đêm đêm tâm giữ lời thề  
A DI ĐA PHẬT Tâm về đời linh  
Thiền tâm cảm hóa chúng sinh  
Soi cùng pháp giới hòa tình cõi mê  
Tâm oai trì chỉ quay về  
Đừng lao khổ tứ, đừng vờn mây bay  
Tránh xa cái biển trần xay  
Tâm về học đạo nghe Thầy giảng kinh  
Hoa mai xuân hẹn lại về  
VÔ VI trống dục Tâm về đời linh  
Tân phú ngày 24/1/2012  
Lê Thị Ngạn

----

**XUÂN MỈM CƯỜI 2012**

Tết đến Cà Mau xuân nhộn nhịp  
Cộng đồng trợ giúp xuân niềm vui  
Mai, đào, lan, cúc xuân khoe sắc  
Quang cảnh tuyệt vời xuân đạo khơi.  
Tết đến ngày vui xuân chúc tuổi  
Hội tình chung hưởng xuân thanh tươi  
Ý khai thanh điển xuân niên mới  
Bác ái thân thương xuân mím cười.  
Cà Mau, 17-01-2012  
Văn Phong

**Hội Tự Thanh Quang**

Cần khâm cần chấn tốn ly khôn đoài  
Bát quái bát phương thu về một mối  
Nhớ đỉnh đầu nhìn trung tâm chân mày  
Tuy hai mà một tuy một mà hai  
Vài khắc tập tành cả đời vẫn vậy  
Một luồng gió mát thổi lộng Thiên Môn  
Trong dương có âm trong âm có dương  
Xuyên huyết Ấn Đường triển miên thanh điển  
Thời gian lãng đãng thập nhị chu niên  
Mới tới cũ lui xoay chuyển liền liền  
Lại trở về không sanh sanh hóa hóa...  
Hành đủ ba pháp thêm thờ Chiêu Minh  
Thiên Địa ngũ hành tương khắc tương sinh  
Tứ tượng lưỡng nghi vẫn trong Đại Đạo  
Cần khôn chao đảo sáu hơi Pháp Luân  
Cực động tới tịnh có lại tới không  
Vạn vật hóa sanh đi mãi một vòng...  
Oberhausen, 15.01.2012  
Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức)

**CHÚC XUÂN**

Chúc nhau tu hiền  
Triền miên thanh nhẹ  
Không làm ông kẻ  
Lấn áp bần tăng.  
Có ai vấp ngã  
Kéo dậy cùng đi  
Không đạp trên mình  
Những tên móc rác.

Cha dạy Vô Vi  
Sao không biết gì?  
Thuyết rưng hết răng  
Chết còn vẫn nói.

Chúc nhau tinh tấn  
Tiền kiếm đủ xài  
Xuất hồn học đạo  
Thiên-Đàng ngao du

Kính bái  
TPHCM, ngày 18-1-2012  
Trọng-Nghĩa



---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### Mỗi độ Xuân về - Vui biết là bao!

Khi mà Đức Thầy còn hiện diện chung vui ăn Tết với chúng ta, không có bút mực nào có thể tả cho hết được cái niềm vui hân diện và sung sướng đó của anh em bạn đạo Vô Vi.

Có một lần ngồi tâm tình với Đức Thầy tôi nói : Mỗi lần Thầy về thăm, thì tâm thức của chúng con nó rộn ràng xôn xao, sôi sục lên, vui vui... mừng mừng... lo lo... Cảm thấy như ngày Tết, ngày Hội nhảy múa trong tâm thức .v.v... Sao lạ quá? Rồi Đức Thầy nói :

- Không những chúng con vui, mà cỏ cây, hoa lá cũng vui. Con nhìn xem : cái bông, cái hoa, nó nở cũng khác ngày thường, màu sắc của nó, cái lá xanh tươi của nó, thế gian không ai chế được, bắt chước làm giả thấy giống giống, chớ không có khả năng.

Mỗi lần Tết về thì chúng ta lại có dịp đi chợ Tết xem bông, thật vui. Mua Đào, mua Mai, Lan, Cúc, cây quít, cây tắc v.v... để về chưng dọn trong nhà v.v...

Những năm Đức Thầy về ăn Tết ở San Diego, anh em chúng tôi mỗi người một tay, một việc chung góp vào cho đến ngày 30 Tết rồi anh em vui hợp chung nhau lại Đón Giao Thừa, khui sâm banh ăn mừng năm mới cùng với Đức Thầy hô to lên : Happy New Year! ...Ăn Tết có lắc bầu cua cá cọp, vui lắm!

Cũng như phương Tây người ta đi mua sắm quà, cách chưng dọn cây Noel, ông già Noel, đèn trang trí để mừng lễ Giáng Sinh tạo thành mùa lễ hội có nhiều sinh khí, vui nhộn, ấm áp, bình an và lành mạnh để chuẩn bị cho một năm mới tràn đầy sinh lực, vui tươi và hạnh phúc v.v...

Đặc biệt năm nay ở Cali người ta ăn Tết rất là vui vẻ vì khí trời ấm áp, khác hẳn mọi năm. Tất cả đều cảm nhận và tận hưởng luồng thanh khí thanh xuân mà thiên nhiên và Tạo Hóa đã đem lại cho vạn vật cùng chung hưởng.

Cũng giống như cái tên « Chung Vui Hạnh Ngộ » mà Đức Thầy đã để lại cho Đại Hội Vô Vi năm nay ở Nam Cali, làm cho tôi phải suy nghĩ!? ... Sao mà nó trùng hợp một cách lạ lùng quá!

Sẵn đây tôi cũng xin ghi lại bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư nói về Xuân để quý bạn tường lãm :

*Xuân khí bách hoa lạc  
Xuân đáo bách hoa khai  
Sự trục nhãn tiền quá  
Lão tùng đầu thượng lai  
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận  
Đình tiền tác dạ nhất chi mai*

*dịch lại*

*Xuân đi trăm hoa rụng  
Xuân đến trăm hoa nở  
Việc đời trước mắt qua  
Cái già đến từ trên đầu  
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết  
Đêm qua sân trước một cành mai*

Đầu năm Nhâm Thìn xin kính chúc quý bạn năm mới dồi dào sức khỏe, tu học tinh tấn.

Bành Chí kính chào